



ที่ ศธ ๐๖๔๖.๑๑/ว ๕๒๓

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ตู้ ปณ.๙ ปณจ.ทุ่งตะโก
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ๘๖๒๒๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทคัดย่อ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนายปัทวี บัวทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เพื่อ ศึกษาสาเหตุการขาดคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษาและพัฒนาวัตกรรมการใช้พัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาในการนี้วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดอนุเคราะห์ การเผยแพร่ผลงานการวิจัยดังกล่าวและตอบรับเอกสารเผยแพร่ตามแบบตอบรับที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๗-๕๐๕-๗๓๔-๕
www.pfc.ac.th
E-mail: sarabaan@hotmail.com

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ผู้วิจัย : นายปัทวี บัวทอง
ปี พ.ศ. 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการขาดคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา พัฒนา
นวัตกรรมที่ใช้พัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้รูปแบบการศึกษาใน
ลักษณะการศึกษาและพัฒนาโดยมีวิธีดำเนินการศึกษาเป็น 3 ระยะ ของนักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่
1 - 3 จำนวน 82 คน ครู จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา จำนวน 30 คน โดยได้จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุการขาดคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
เชิงคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา แบบทดสอบถามวัดเจตคติเชิงคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา
แบบสอบถามนักเรียนวัดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา แบบสอบถามครูวัด
พฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนนักศึกษา แบบสอบถามผู้ปกครองวัดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของ
นักเรียนนักศึกษา ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบที (t- test) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติแล้วนำเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย

ผลการวิจัย พบว่า

1. สาเหตุที่นักเรียนนักศึกษาขาดคุณธรรมเกิดจากสภาพการเลี้ยงดูในครอบครัวไม่เหมาะสม
สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยไม่ต่อเนื่อง ชุมชนไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาและนักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับการฝึกอบรมให้รู้
คุณค่าของคุณธรรม
2. กิจกรรมที่จะนำมาใช้เป็นนวัตกรรม กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
ผู้นำชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนนักศึกษา
ประจำสัปดาห์ กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนนักศึกษา
3. ผลการใช้นวัตกรรมที่มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเมื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในครั้งนี้ทำให้นักเรียนนักศึกษา
มีคุณธรรมในระดับที่สูงขึ้นโดยภาพรวมและรายชั้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01